

Số: 337/BC- MTTQ-BTT

Tam Kỳ, ngày 06 tháng 5 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả giám sát việc tiếp thu, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân địa phương gắn với việc thực hiện Chỉ thị 06 - CT/TU ngày 01/4/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Tam Kỳ đối với đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND phường An Phú

Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ủy ban MTTQ Việt Nam; Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Tam Kỳ ban hành kế hoạch số 187/KH-MTTQ-BTT ngày 09/4/2024 về tổ chức đoàn giám sát việc tiếp thu, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân địa phương gắn với việc thực hiện Chỉ thị 06 - CT/TU ngày 01/4/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Tam Kỳ đối với đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND phường An Phú. Ban hành Quyết định số 306/QĐ-MTTQ-BTT ngày 09/4/2024 về thành lập đoàn giám sát việc tiếp thu, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân địa phương gắn với việc thực hiện Chỉ thị 06 - CT/TU ngày 01/4/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Tam Kỳ đối với đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND phường An Phú.

Ngày 04/5/2024, tại Phòng họp UBND phường An Phú, thành phố Tam Kỳ. Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã tổ chức Hội nghị giám sát, kết quả cụ thể như sau:

I. Sơ yếu lý lịch người được giám sát:

- Họ và tên: Lữ Thị Ánh Nguyệt.
- Ngày tháng năm sinh: 22/10/1978.
- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Phú.
- Ngày vào Đảng: 27/10/2003, Ngày chính thức 27/10/2004.

II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ:

1. Đối với việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân.

1.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân.

Đồng chí đã cùng BCH Đảng bộ và Thường trực HĐND phường thường xuyên đôn đốc việc trả lời và giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền thông qua các buổi họp giao ban hằng tuần, giao ban tháng, tiếp dân và các cuộc họp liên tịch của HĐND phường.

Trực tiếp tham mưu cho Đảng ủy, Thường trực HĐND phường ban hành công văn yêu cầu UBND giải quyết các trường hợp cử tri có ý kiến, kiến nghị trực tiếp với Đảng ủy và HĐND thông qua điện thoại hoặc văn bản.

Năm 2023, Đảng ủy đã ban hành 02 Công văn đề nghị UBND giải quyết và báo cáo nội dung nhân dân kiến nghị với Đảng ủy. HĐND có 01 Công văn và 02 Quyết định giám sát UBND về nội dung giải quyết việc trả lời ý kiến cử tri và đầu tư công.

1.2 Kết quả tiếp nhận, giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân địa phương.

Việc tiếp dân theo luật định: năm 2023 không có Nhân dân đăng ký làm việc với HĐND, chỉ có 01 ý kiến bằng văn bản gửi HĐND, HĐND đã có công văn đề nghị UBND giải quyết theo kiến nghị.

Trong năm 2023, địa phương đã tổ chức 16 đợt tiếp xúc cử tri với Đại biểu HĐND phường tại địa bàn 8 khối phố. Trước và sau mỗi kỳ họp Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thực hiện việc tiếp xúc cử tri để báo cáo với cử tri về kết quả của kỳ họp trước, thông tin về nội dung kỳ họp tiếp theo, triển khai các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân phường vừa ban hành đề cùng Nhân dân thực hiện; ghi nhận các ý kiến kiến nghị của cử tri liên quan đến từng địa bàn, theo từng lĩnh vực cụ thể để chuyển về Thường trực HĐND tổng hợp và đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Qua các cuộc tiếp xúc cử tri, trong năm 2023 đã tiếp nhận 132 ý kiến, chủ yếu liên quan đến sản xuất nông nghiệp, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, điện, nước sạch, vệ sinh môi trường... cụ thể, như sau:

+ Đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 7 (6 tháng đầu năm 2023) có tổng cộng 74 ý kiến.

+ Đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 8 (cuối năm 2023) có tổng cộng 58 ý kiến.

Số ý kiến, kiến nghị được giải trình, trả lời trực tiếp với cử tri tại các hội nghị tiếp xúc cử tri cụ thể như sau:

+ Đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 7 có tổng cộng 27/74 ý kiến được giải trình, trả lời trực tiếp. Tỷ lệ: 36,5% so với tổng số, 100% so với số ý kiến được trả lời trực tiếp.

+ Đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 8 có tổng cộng 24/58 ý kiến được giải trình, trả lời trực tiếp tỷ lệ: 41,4% so với tổng số, 100% so với số ý kiến được trả lời trực tiếp.

+ Đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 7 có tổng cộng 47 ý kiến, kiến nghị được xem xét, giải quyết, trả lời bằng văn bản trên tổng số 74 ý kiến. tỷ lệ 63,5% so với tổng số, 100% so với số ý kiến được tổng hợp bằng văn bản.

+ Đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 8 có tổng cộng 34 ý kiến, kiến nghị được xem xét, giải quyết, trả lời bằng văn bản trên tổng số 58 ý kiến. tỷ lệ 58,6% so với tổng số, 100% so với số ý kiến được tổng hợp bằng văn bản.

Mặc dù tất cả các ý kiến đã được địa phương quan tâm giải quyết, tuy nhiên vẫn còn một số trường hợp chưa được giải quyết dứt điểm do có tính phức tạp, liên

quan đến nhiều cơ quan phối hợp giải quyết. Tổng cộng có 03 ý kiến đã được giải quyết nhưng chưa dứt điểm trên tổng số 132 ý kiến, tỷ lệ 2,27%; cụ thể như sau:

+ Ý kiến đề nghị tháo dỡ các trường hợp đã thu hồi đất tại đường Nguyễn Tất Thành: đến nay có 2/3 hộ thực hiện việc tháo dỡ nhưng vẫn chưa dứt điểm, TTPTQĐ chưa bàn giao mặt bằng cho địa phương quản lý.

+ Việc giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thi công đường từ Ngã ba Bà Tá đi ĐX3. Còn 6 hộ chưa bàn giao mặt bằng có nhiều lý do, địa phương đã tổ chức vận động tuy nhiên các hộ dân vẫn không bàn giao mặt bằng (do trước đây chưa giải quyết dứt điểm việc bồi thường các dự án khác có liên quan đến hộ dân).

+ Việc cấp giấy QSDĐ và tái định cư cho các hộ tại Khi tái định cư cầu Kỳ Phú 1,2. (nội dung này có kết luận của Thành uỷ)

2. Việc thực hiện Chỉ thị 06- CT/TU ngày 01/4/2021 của Ban Thường vụ thành uỷ Tam Kỳ

2.1 Việc tham gia học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các quy định về tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cán bộ lãnh đạo chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Đồng chí đã tích cực học tập, nghiên cứu và triển khai thực hiện đầy đủ các quy định của Đảng về tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cán bộ lãnh đạo chủ chốt và cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện Chỉ thị 06-CT/TU ngày 01/4/2021 của Ban Thường vụ Thành uỷ Tam Kỳ. Tham mưu BTV Đảng uỷ kịp thời tổ chức quán triệt quy định của Đảng các cấp và Chỉ thị 06 của BTV Thành uỷ đến toàn thể CBCC, người hoạt động không chuyên trách trong cơ quan; các chi uỷ 13 chi bộ trực thuộc. Xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện, kế hoạch để giám sát việc thực hiện.

2.2 Kết quả thực hiện quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, việc nhận diện, tự đối chiếu các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống được quy định tại Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Kịp thời tham mưu BTV, BCH tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng các cấp.

Luôn nêu gương và rèn luyện trao dồi đạo đức cách mạng. Không suy thoái đạo đức lối sống; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống. Xây dựng kế hoạch, đăng ký việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, gương mẫu, nói đi đôi với làm, trung thực. Luôn giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên và quan hệ mật thiết với nhân dân; có tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; luôn ý thức xây dựng địa phương, cơ quan, đơn

vị và giữ gìn đoàn kết nội bộ. Sống trung thực, lành mạnh, tác phong gọn gàng giản dị. Không vụ lợi, hám danh, không cục bộ bè phái, luôn đoàn kết trong nội bộ Đảng, trong cơ quan đơn vị; sống gần gũi với đồng chí, đồng nghiệp với quần chúng nhân dân nơi cư trú. Thực hiện tốt nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, nguyên tắc tập trung dân chủ và phát huy trí tuệ của tập thể.

2.3 Kết quả đăng ký, thực hiện, đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên theo quy định của Đảng.

Thực hiện tốt việc đăng ký thực hiện, nêu gương hằng năm với vai trò, chức trách nhiệm vụ được giao theo quy định, cuối năm tự đánh giá việc thực hiện để chi bộ tham gia góp ý. Tham mưu chỉ đạo việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, luôn nêu gương trong việc chấp hành các quy định tại cơ quan cũng như vai trò người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ.

2.4. Kết quả thực hiện Chỉ thị 06 - CT/TU ngày 01/1/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Tam Kỳ về kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới.

Tham mưu Đảng ủy đã tổ chức quán triệt và ban hành văn bản, quán triệt Chỉ thị 06 đến tất cả đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động, người đứng đầu Chính quyền, Mặt trận và các hội đoàn thể chính trị - xã hội phường.

Tham mưu Đảng ủy ban hành Kế hoạch số 14-KH/ĐU ngày 20/4/2021 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 01/4/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Tam Kỳ về “tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới”, các văn bản chỉ đạo tăng cường thực hiện nhiệm vụ theo tinh thần chỉ thị 06...

Tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, nội dung chương trình, kế hoạch công tác hàng tháng, quý, 6 tháng, chương trình công tác năm; chỉ đạo chuẩn bị, nội dung các kỳ họp của Ban Thường vụ, của Đảng ủy, công tác xây dựng Đảng; giữ mối quan hệ chặt chẽ với Chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và các Chi bộ trực thuộc; chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, công tác đảng vụ của Đảng ủy.

Sau khi có các văn bản Thông báo kết luận cũng như văn bản chỉ đạo của Thường trực Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy, tham mưu Đảng ủy xây dựng kế hoạch và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, ngành, từng cá nhân phụ trách và thời gian thực hiện cụ thể để triển khai thực hiện đạt kết quả. Chấp hành nghiêm Chỉ thị 06, hoàn thành công việc được giao đảm bảo thời gian tiến độ kế hoạch đề ra; trong năm 2023 không có nhiệm vụ chậm trễ để nhắc việc.

Đối với vai trò CT HĐND hằng năm đều phân công công việc cụ thể trong Thường trực Hội đồng nhân dân; Chỉ đạo xây dựng kế hoạch công tác năm, quý, tháng của Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân; Kiểm tra, đôn đốc, hoạt động của các thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân trong việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác; Theo dõi, đánh giá việc thực

hiện chương trình, kế hoạch công tác của từng thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân; Trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân phường và các cơ quan nhà nước cấp trên; Định kỳ báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân phường với cấp trên. Năm 2023 HĐND được đánh giá Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

III. Tồn tại, hạn chế:

- Công tác tham mưu cho BTV, BCH vẫn còn một số mặt hạn chế, có lúc chưa kịp thời nắm bắt được tư tưởng, nguyện vọng của một số cán bộ, đảng viên.

- Với trách nhiệm là Chủ tịch HĐND phường nhiệm kỳ 2021-2026: Việc đôn đốc, theo dõi, giám sát việc thực hiện các kiến nghị của cử tri còn chưa thường xuyên. Chưa phát huy hết vai trò của một số đại biểu HĐND phường trong việc chủ động thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo luật định; Chưa phát huy hết hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND, các Ban HĐND phường.

IV. Đề xuất, kiến nghị:

1. Đối với Đảng uỷ phường An Phú:

- Quan tâm, tạo điều kiện để đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND phát huy hết năng lực sở trường công tác để phục vụ tốt nhiệm vụ được giao.

- Tích cực lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị của địa phương góp phần phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh.

2. Đối với đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND phường An Phú:

- Đề nghị đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND phường An Phú nghiêm túc ghi nhận, tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp.

- Tích cực cùng Đảng uỷ lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị của địa phương góp phần phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng – an ninh.

- Chỉ đạo các ngành, các cấp đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí xây dựng đô thị văn minh; tuyên truyền vận động xã hội hoá xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn; quyết liệt chỉ đạo giải quyết dứt điểm các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân trên các lĩnh vực.

- Thường xuyên phối hợp, giữ mối liên hệ với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và công dân; chỉ đạo và phối hợp giải quyết kịp thời các kiến nghị hợp pháp, chính đáng của cử tri; đại diện tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

- Tích cực phát huy chỉ đạo hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND, các ban HĐND, tổ đại biểu HĐND phường. Vai trò của từng đại biểu HĐND phường trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo luật định.

- Đề nghị có văn bản tổng hợp ý kiến những nội dung cử tri ý kiến nhiều lần trên địa bàn phường mà các ngành chưa giải quyết để kiến nghị HDND thành phố.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 06-CT/TU ngày 01/4/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Tam Kỳ, nhất là quan tâm đến giao việc và nhắc việc cho cán bộ thuộc lĩnh vực phụ trách.

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát việc tiếp thu, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân địa phương gắn với việc thực hiện Chỉ thị 06 - CT/TU ngày 01/4/2021 của Ban Thường vụ Thành uỷ Tam Kỳ đối với đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND phường An Phú của Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Tam Kỳ./.

Nơi nhận:

- Ban DC-PL MT Tỉnh;
- Thành uỷ Tam Kỳ;
- Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMT phường An Phú;
- Đ/c Phó Bí thư, CT HĐND phường An Phú;
- Lưu VT.

**TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ba